

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện Công văn số 319- CV/BTGTU ngày 7/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

1. Công tác tham mưu chỉ đạo

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; mừng đất nước 30 năm đổi mới. Với chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền (thông qua các Thông báo tình hình báo chí và định hướng tuyên truyền hằng tháng, hằng quý), đồng thời tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin báo chí hằng quý và tổ chức họp báo đột xuất khi có sự kiện nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận của báo chí trong thông tin quảng bá về tỉnh.

Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền như: Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam; tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2020; tuyên truyền thông tin xe quá hạn, xe hết niên hạn sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền phổ biến quy định xử lý vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải của phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ theo quy định tại VN và TQ; về kiểm soát xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng; tuyên truyền "Tháng hành động vì ATTP" năm 2016, Ngày "Toàn dân phòng, chống mua bán Người"; tuyên truyền Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2016; tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016; công tác "dồn điền, đổi thửa", xây dựng cánh đồng mẫu năm 2016; kết quả thực hiện NQ số 35/NQ-CP về hỗ trợ

doanh nghiệp; tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới...

(Có Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Kết quả triển khai công tác quản lý hoạt động báo chí

Hàng tháng, hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo tình hình báo chí và định hướng tuyên truyền trên cơ sở bám vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương đến tỉnh, các chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ năm 2016 theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành Công văn số 251/STTTT - BCXB ngày 26/4/2016 về việc tổng hợp danh sách Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Trong năm 2016, Sở chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 04 hội nghị giao ban báo chí định kỳ (mỗi quý 01 lần) nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng thời thống nhất định hướng công tác tuyên truyền, kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh 01 cuộc họp báo về Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, và 01 cuộc họp báo đột xuất về Dự án Dịch vụ sân Golf Yên Dũng. Sở định hướng các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền về những cơ hội, thách thức trong việc hình thành Cộng đồng ASEAN nhất là sau khi lễ ký kết ngày 31/12/2015 thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); những thành tựu kinh tế - xã hội sau 30 năm đổi mới; hội nhập kinh tế, những cơ hội, thách thức và hành động của Việt Nam khi hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền về tỉnh Bắc Giang trên các sản phẩm thông tin của TTXVN trong 06 tháng cuối năm 2016. Theo đó, TTXVN đã thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Bắc Giang trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử và kênh truyền hình thông tấn với số lượng đăng phát, đăng tải trên 400 tin, bài trên trang thông tin nguồn của Ban biên tập Tin trong nước; Ban Biên tập Tin Đối ngoại; Ban Biên tập tin Kinh tế, Báo Tin tức, Báo Vietnamplus, Báo Thể thao và Văn hóa, Báo VietNam News, Báo Le Courier Du VietNam và 360 ảnh phát mạng dịch vụ của TTXVN tại địa chỉ <http://news.vnanet.vn>; trên 50 tin, phóng sự truyền hình phát sóng trên kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews). Các tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên đề về tỉnh Bắc Giang được các cơ quan thông tin đại chúng trong toàn quốc khai thác, sử dụng phục vụ công tác thông tin đối ngoại và được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên phạm vi cả nước và nhiều nước trên thế giới thông qua nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc... cùng với Báo ảnh song ngữ với 11 thứ tiếng dân tộc (Việt - Khmer, Việt - Chăm, Việt - Bana, Việt - Jrai, Việt - Êđê, Việt - Tày, Việt - Xêđăng, Việt - Cotu, Việt - K'ho, Việt - M'nông, Việt - Mông).

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các báo Trung ương quảng bá về tiềm năng phát triển kinh tế, di sản văn hóa Bắc Giang. Cụ thể, Sở phối hợp với kênh VTC 10- Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC sản xuất 02 phóng sự tài liệu: “Bắc Giang- Xây dựng doanh nghiệp vì cộng đồng” và “Những danh lam, cổ tự bên dãy Nham Biền” phát sóng ra châu Âu, châu Mỹ. Phối hợp với Báo Công Thương (Bộ Công Thương) đăng tải nhiều bài, ảnh trên báo in và báo điện tử về: công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; khôi phục và phát triển làng nghề Bắc Giang; tiềm năng và điểm đến của du lịch Bắc Giang. Phối hợp với Báo Tiếng nói Việt Nam đăng tải các bài viết về di tích quốc gia chùa Vĩnh Nghiêm; tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội; đầu tư phát triển kinh tế tập thể ở Bắc Giang; đổi thay trên quê hương Yên Thế; Vải thiều sạch và câu chuyện niềm tin... Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng chương trình tọa đàm về lộ trình số hóa truyền hình mặt đất tỉnh Bắc Giang; phóng sự đánh giá kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh; phóng sự đánh giá kết quả cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 148/STTTT-BCXB ngày 17/3/2016 về việc xác nhận đủ điều kiện hoạt động Báo chí điện tử đối với Báo Bắc Giang gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 02/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số 285/GP-BTTTT cấp phép hoạt động báo chí điện tử cho Báo Bắc Giang. Sở có Công văn số 122/STTTT-BCXB ngày 08/3/2016 về việc thỏa thuận, nhất trí bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Sông Thương. Ngày 30/5/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1754/BTTTT-CBC về việc đồng ý bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Sông Thương nhằm kiện toàn công tác tổ chức của Tạp chí. Sở ban hành Công văn số 810/STTTT-TTBCXB ngày 22/12/2016 đề nghị Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn Giấy phép xuất bản đặc san "Người làm báo Bắc Giang" năm 2016...

Sở thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp đổi, cấp mới 83 Thẻ Nhà báo giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu tổ chức Lễ trao Thẻ Nhà báo trang trọng, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh trao Thẻ cho các nhà báo.

Trong năm 2016, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với một số địa phương, kiểm tra, hướng dẫn trong làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí (Việt Yên).

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, nắm tình hình đối tượng thông tin chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường mạng, ban hành Công văn số 799/STTTT-TTBCXB ngày 20/12/2016 về việc đề nghị xử lý các đối tượng thông tin chống phá Đảng và Nhà nước.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Nhìn chung Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng báo chí, ngày càng nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

- Thường xuyên bám sát vào chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh để triển khai công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí đảm bảo ngày một bám sát thực tiễn.

- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định và trong Quy chế phối hợp đã đề ra, thường xuyên thực hiện và duy trì chế độ báo cáo kịp thời khi có yêu cầu.

- Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí từng bước đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực và tính hiệu quả trong công tác phối hợp, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ hàng năm đã đề ra.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ những hạn chế như sau:

- Công tác quản lý nhà nước về báo chí còn bất cập, chưa ngang tầm với nhiệm vụ, chưa được quan tâm đúng mức.

- Trên lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình: các nội dung tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện hoạt động trong nước và của tỉnh. Có ít các tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện.

- Việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước, vai trò định hướng dư luận trong nhân dân của các cơ quan thông tin và tuyên truyền còn hạn chế.

- Trước xu thế báo điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay, có một số thông tin mặt trái về địa phương chưa được tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời.

*** Nguyên nhân chủ yếu sau:**

- Công tác phối hợp trong thời gian qua chưa đồng bộ, chưa thường xuyên.

- Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ nên việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa tốt.

- Chưa thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá Quy chế phối hợp hàng năm để kịp thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ của từng bên.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đề ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và các đoàn thể, chính trị - xã hội tham gia. Định kỳ tháng, quý tổ chức họp giao ban báo chí và với chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ và họp báo đột xuất khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và phối hợp báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình

ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục định hướng tuyên truyền nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin bài gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quân sự địa phương.

- Tăng cường phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan trong Quy chế phối hợp để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, phóng viên về tin, bài, Luật Báo chí 2016, Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định về phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, an toàn an ninh thông tin...

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí và Luật Báo chí năm 2016 cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Khi báo chí thông tin những vấn đề phức tạp, vụ việc nhạy cảm trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định hướng cho công tác tuyên truyền.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh gặp gỡ phóng viên cơ quan báo chí Trung ương mỗi năm 01 lần và hỗ trợ kinh phí cho một số Báo Trung ương tuyên truyền về tỉnh (Báo Nhân dân, Dân trí; Tiền phong, Tài nguyên Môi trường...).

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang năm 2016; nhiệm vụ năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang./.

Nơi nhận: 

- Lưu VT;

Bản điện tử:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Đình Tiên



BIỂU TỔNG HỢP

Các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2016
(Kèm theo Báo cáo số: 40/BC-STTTT ngày 15 tháng 3 năm 2017)

TT	Loại văn bản	Số ký hiệu văn bản	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung văn bản
1	Công văn	33/STTTT-BCXB	18/01/2016	V/v đề nghị các sở, ban, ngành xuất bản bản tin nộp lưu chiểu số Xuân thêm 05 bản trưng bày trong Hội báo Xuân tại huyện Lục Ngạn
2	Công văn	193/STTTT-BCXB	05/4/2016	V/v thông tin xe quá hạn, xe hết niên hạn sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng;
3	Công văn	240/STTTT -BCXB	20/4/2016	V/v tuyên truyền "Tháng hành động vì ATTP" năm 2016;
4	Công văn	279/STTTT-BCXB	10/5/2016	V/v hướng dẫn tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;
5	Công văn	322/STTTT-BCXB	26/5/2016	V/v đề nghị xác nhận danh sách cấp đổi Thẻ Nhà báo giai đoạn 2016-2020;
6	Công văn	324/STTTT-BCXB	26/5/2016	V/v tuyên truyền Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2016;
7	Công văn	335/STTTT-BCXB	01/6/2016	V/v tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam;
8	Công văn	433/STTTT-BCXB	06/7/2016	V/v tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016;
9	Công văn	451/STTTT-BCXB	14/7/2016	V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác "đồn điền, đổi thửa", xây dựng cánh đồng mẫu năm 2016;
10	Công văn	463/STTTT-BCXB	21/7/2016	V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Ngày "Toàn dân phòng, chống mua bán Người";
11	Công văn	485/STTTT-TTBCXB	01/8/2016	V/v bổ nhiệm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Sông Thương;
12	Công văn	505/STTTT-TTBCXB	08/8/2016	V/v góp ý vào Dự thảo Thông tư quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;



13	Công văn	508/STTTT-TTBCXB	08/8/2016	V/v tuyên truyền cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016;
14	Công văn	646/STTTT-TTBCXB	7/10/2016	V/v kết quả thực hiện NQ số 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp;
15	Công văn	647/STTTT-TTBCXB	10/10/2016	V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của UBND tỉnh;
16	Công văn	731/STTTT-TTBCXB	11/11/2016	V/v góp ý dự thảo Thông tư, cấp giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san;
17	Công văn	735/STTTT-TTBCXB	15/11/2016	V/v đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới;
18	Công văn	737/STTTT-TTBCXB	16/11/2016	V/v tuyên truyền phổ biến quy định xử lý vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải của phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ theo quy định tại VN và TQ;
19	Công văn	738/STTTT-TTBCXB	17/11/2016	V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đài TT xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015;
20	Công văn	742/STTTT-TTBCXB	18/11/2016	V/v tuyên truyền về kiểm soát xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng;
21	Công văn	743/STTTT-TTBCXB	18/11/2016	V/v báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, TNXH và XD phong trào TDBVAN tổ quốc năm 2016;
22	Công văn	770/STTTT-TTBCXB	30/11/2016	V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn cấp, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ nhà báo;
23	Công văn	799/STTTT-TTBCXB	20/12/2016	V/v đề nghị xử lý các đối tượng thông tin chống phá Đảng và Nhà nước;
24	Công văn	809/STTTT-TTBCXB	22/12/2016	V/v tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;

25	Công văn	810/STTTT-TTBCXB	22/12/2016	V/v đề nghị gia hạn Giấy phép xuất bản đặc san "Người làm báo Bắc Giang" năm 2016;
26	Kế hoạch	10/KH-STTTT	23/2/2016	V/v tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;
27	Kế hoạch	30/KH-STTTT	21/6/2016	V/v thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2020;
28	Kế hoạch	34/KH-STTTT	22/7/2016	V/v tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

